

ต้นฉบับ

เลขที่เอกสารในระบบ E สป0020/ว31

ฝ่ายบริหารทั่วไป (สกก. รับเอกสารจากภายนอก) รับที่ ขป 2515

วันที่ 25 ก.พ. 2561

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

เรียน ผู้บริหารกรม	วันที่กำหนด
<input type="checkbox"/> เพื่อโปรดพิจารณา <input type="checkbox"/> เพื่อโปรดดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เพื่อโปรดทราบ	
หมายเหตุ	



วิลาสินี

(นางจันทิมา ชูบุษ)

ชก.สก. รักษาการในตำแหน่ง ผบ.ท.สก.

ปฏิบัติราชการแทน ลนค.

๒๖ ก.พ. ๒๕๖๑



กรมการปกครอง
เลขรับ จป ๒๖๕/๖๑
วันที่ ๒๕๓๖๑
เวลา

ที่ ศป ๐๐๒๐/๑ ๓๑

สำนักงานศาลปกครอง
เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับ กระทรวง/กรม หรือเทียบเท่า

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศ ก.ศป. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด และได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นฯ จำนวน ๒๗ ราย ในกรณีนี้ ก.ศป. ได้กำหนดให้เชิญชวนบุคคลในแวดวงกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดินให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นฯ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

สำนักงานศาลปกครอง จึงขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน และเชิญชวนให้บุคคลในแวดวงกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดินแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นฯ ตามประกาศ ก.ศป. ที่ส่งมาพร้อมนี้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ในการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวขอให้ผู้แสดงความคิดเห็นระบุชื่อตัวและชื่อสกุลจริงพร้อมที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้วย ซึ่งสำนักงานศาลปกครองจะเก็บรักษาข้อมูลต่างๆ ไว้เป็นความลับและจะนำไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดเท่านั้น โดยอาจแสดงความคิดเห็นด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

/๑. จัดทำเป็นหนังสือ...

๑. จัดทำเป็นหนังสือเจ้าหน้าที่ของถึง “เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด” สำนักงานศาลปกครอง อาคารศาลปกครอง เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โดยวงเล็บที่หน้าซองว่า “ความคิดเห็นในการคัดเลือกตุลาการศาลปกครองสูงสุด”

๒. ส่งทางโทรสาร (FAX) หมายเลข ๐ ๒๑๔๓ ๙๘๑๖

๓. ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail : adhearing@admincourt.go.th)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายอติโชค พลดี)

รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่ง
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง

สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

กลุ่มบริหารงานบุคคลตุลาการศาลปกครอง

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๐๗๗๙ (โทรศัพท์สายด่วน “๑๓๕๕”)

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๘๑๖



ประกาศ ก.ศป.

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตามที่ได้มีประกาศ ก.ศป. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น

ปรากฏว่า มีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและมีสิทธิเข้ารับการประเมินประสบการณ์ในการทำงานหรือผลงานทางวิชาการ จำนวน ๒๗ ราย ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น

๑. ยื่นเอกสารและหลักฐานตามประกาศ ก.ศป. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ข้อ ๓.๓ (๒) ได้ตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงวันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑ สำนักงานศาลปกครอง อาคารศาลปกครอง เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

๒. เข้ารับการคัดเลือกโดยการเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ตามกรอบหรือหัวข้อที่คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดกำหนด รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ซึ่งหัวข้อการเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ จะได้ประกาศให้ทราบในวันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ผู้ใดไม่ยื่นเอกสารและหลักฐาน และไม่เข้ารับการคัดเลือกโดยการเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ดังกล่าวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ทราบประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

สำเนาถูกต้อง

ร้อยเอก

(สุขสันต์ เข็มเพชร)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

(นายปิยะ ปะดังท่า)

ประธานศาลปกครองสูงสุด

ประธานกรรมการตุลาการศาลปกครอง

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
แบบท้ายประกาศ ก.ศ.ป. ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	เลขที่บัตรประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	
๑	๐๐๒	นายบรรยาย	นาคยศ
๒	๐๐๓	นายไพโรจน์	อาจารย์
๓	๐๐๔	นายวินิตย์	ผลดี
๔	๐๐๕	พลเอก รุจ	กสิวุฒิ
๕	๐๐๖	นายประหยัด	เสนวิรัช
๖	๐๐๗	นางพรทิภา	ไสวสุวรรณวงศ์
๗	๐๐๘	นายรัชนันท์	ธนานันท์
๘	๐๐๙	นายสมฤทธิ	ไชยวงศ์
๙	๐๑๑	พลโท สุรพงศ์	เปรมบุญญิตี
๑๐	๐๑๒	นายวินัย	ลูวิโรจน์
๑๑	๐๑๓	นายไกรรวี	ศิริกุล
๑๒	๐๑๔	นางสาวฉัตรสมน	พดุมิภิญโญ
๑๓	๐๑๕	นายณรงค์	รัตนานุกูล
๑๔	๐๑๖	นายสรรเสริญ	อัจฉมานัส
๑๕	๐๑๗	พลโท สมชาย	ชัยฉนิชยา
๑๖	๐๑๘	นายจเร	พันธ์เป็ร็อง
๑๗	๐๑๙	นายวรวิทย์	ทิพย์ธรรมธารา
๑๘	๐๒๐	นายพัลลภ	ศักดิ์โสภณกุล
๑๙	๐๒๑	พลตำรวจเอก ชัยยง	กียรติขจร
๒๐	๐๒๒	พันตำรวจเอก ทวี	สอดส่อง
๒๑	๐๒๓	นายสมเกียรติ	บุญทอง
๒๒	๐๒๔	นายมนตรี	กนกวารี
๒๓	๐๒๕	พันโท ภาคภูมิ	ศิลารัตน์
๒๔	๐๒๖	นางเยาวลักษณ์	มานะตระกูล
๒๕	๐๒๗	นายสุรพันธ์	บูรานนท์
๒๖	๐๒๘	นางภริมย์	ศรีประเสริฐ
๒๗	๐๒๙	นายเทพสิทธิ์	รักไตรงรงค์

หมายเหตุ บัญชีรายชื่อตามประกาศนี้ เรียงลำดับตามเลขที่บัตรประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

รายละเอียดการเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์
ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
แบบท้ายประกาศ ก.ศป. ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(ก) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์

วันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องสัมมนา ๑ - ๒ ชั้นที่ ๔

สำนักงานศาลปกครอง อาคารศาลปกครอง เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

(ข) กำหนดระเบียบในการเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์

ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกโดยการเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามแบบประเพณีนิยม

๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการคัดเลือกโดยการเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ และจะต้องเข้ารับการเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ตามที่กำหนดไว้

๓. ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกโดยการเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ไปถึงสถานที่กำหนดตาม (ก) ก่อนกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที และจะเชิญผู้เข้ารับการคัดเลือกโดยการเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์เข้าห้องที่จัดไว้สำหรับเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ก่อนเวลาประมาณ ๑๕ นาที (๐๘.๔๕ น.) เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการ โดยจะเริ่มดำเนินการเขียนวิสัยทัศน์ เวลา ๐๙.๐๐ น.

๔. ผู้ใดไปถึงห้องที่จัดไว้สำหรับเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ภายหลังจากที่ได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว ๓๐ นาที (๐๙.๓๐ น.) ให้เขียนคำร้องต่อประธานกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดหรือผู้ที่ประธานกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ มอบหมาย เพื่อขอเข้าทำการเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์

๕. ผู้เข้ารับการคัดเลือกโดยการเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ต้องนั่งตามฝั่งที่นั่ง และสถานที่ที่กำหนดไว้เพื่อเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์

๖. ต้องใช้สมุดสำหรับเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ที่สำนักงานศาลปกครองจัดให้โดยเฉพาะ

๗. อนุญาตให้นำสิ่งของเข้าห้องที่จัดไว้สำหรับเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ได้ เฉพาะบัตรประจำตัว ผู้สมัคร และเครื่องเขียนหรือวัสดุอุปกรณ์เท่าที่จำเป็น เช่น ปากกา หมึกกลบ ฯ ทั้งนี้ จะไม่มีบริการรับฝากสัมภาระไม่ว่ากรณีใดและจะไม่รับผิดชอบการสูญหายใดๆ ทั้งสิ้น

๘. ไม่อนุญาตให้นำเอกสารใดๆ และวัสดุอุปกรณ์อื่น เช่น อุปกรณ์ที่ใช้คำนวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เป็นต้น เข้าห้องที่จัดไว้สำหรับเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์

๙. ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด

๑๐. ภายในเวลา ๔๕ นาที นับตั้งแต่เวลาที่กำหนดเริ่มดำเนินการเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ (๐๙.๔๕ น.) จะออกจากห้องที่จัดไว้สำหรับเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ดำเนินการ

๑๑. เมื่ออยู่ในห้องที่จัดไว้สำหรับเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ขณะเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการคัดเลือกคนอื่นหรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ดำเนินการ

๑๒. ห้ามนำกรอบหรือหัวข้อวิสัยทัศน์ และสมุดสำหรับเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ออกนอกห้องที่จัดไว้สำหรับเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์โดยเด็ดขาด

๑๓. กรณีเมื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์เสร็จก่อนที่จะหมดเวลา หรือไม่ประสงค์ที่จะเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ต่อไป เมื่อส่งกรอบหรือหัวข้อวิสัยทัศน์ และสมุดสำหรับเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ต่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการแล้วจึงจะออกจากห้องที่จัดไว้สำหรับเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ได้

๑๔. เมื่อหมดเวลาที่กำหนดไว้สำหรับเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ และเจ้าหน้าที่ดำเนินการแจ้งให้หยุดเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์จะต้องหยุดทันทีและรองนกว่าเจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บหัวข้อวิสัยทัศน์ และสมุดสำหรับเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์แล้ว จึงออกจากห้องที่จัดไว้สำหรับเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ได้

๑๕. เมื่อออกจากห้องที่จัดไว้สำหรับเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ไปแล้วต้องไม่ทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์อยู่

ผู้ใดที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบในการเขียนข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์นี้หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับการพิจารณาตรวจให้คะแนน